



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

ท่านรู้หรือไม่ว่า...ด้วยการสนับสนุนจากท่าน
สามารถมอบชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่งได้อย่างไร

40 ปี ยังตราตรึงมีสีมเลือน
“เล็ก” บุญคง พัทธโนทัย
(จันทร์เต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก

ความทรงจำสีจางๆ
กับเส้นทางชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ เยี่ยม “หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ” เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิฯ



1



2



3



4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม “หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ” วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 น. ณ “หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เลขที่ 383 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ด้วยเงินบริจาคจำนวน 8 ล้านบาท จากเอสไอเอส ชิวเดรนส์วิลเลจส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (SOS Children's Villages International) บนเนื้อที่ 10 ไร่เศษ ที่ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ บริจาคให้หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ มีเด็กในการดูแลจำนวน 125 คน (ชาย 60 คน หญิง 65 คน) มีแม่ น้า จำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน นอกจากนี้ทางหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ยังได้จัดการศึกษาระดับอนุบาลภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่เด็กและให้บริการแก่เด็กๆ จากชุมชนภายนอกเข้ามาร่วมเรียน มีครูวิชาชีพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ พร้อมทั้งจะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาพระราชทานโล่แก่ผู้มีคุณูปการ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ และทรงเยี่ยมครอบครัวโสสะ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทรงปลูกต้นมะฮอกกานี บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน



5

พระกรุณาธิคุณ

1. ทรงฉายพระรูปร่วมกับ กรรมการ เจ้าหน้าที่ แม่โสสะ และลูกโสสะ
2. ตัวแทนลูกโสสะถวายพวงมาลัยขอพระกร
3. ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ พระราชทานแก่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู
4. ทรงเยี่ยมครอบครัวโสสะ
5. ทรงปลูกต้นมะฮอกกานี บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน



40 ปี ยังตราตรึงมิลืมเลือน “เล็ก” บุญคง พันธ์นัย (จันทร์เต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก

ลูกกำพร้าอย่างพวกเรา ถ้าไม่มีหมู่บ้านเด็กโสสะ ไม่มีแม่โสสะ และเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทให้ความรัก ความอบอุ่น คงไม่มีเราในวันนี้

“40 ปีแล้ว เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ทุกเหตุการณ์เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง เหมือนเรายังวิ่งเล่นอยู่กับพี่น้องในหมู่บ้านนี้อยู่เลย”

นี่คือคำบอกเล่าของ “เล็ก” บุญคง พันธ์นัย (จันทร์เต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก ที่ได้แบ่งปันความรู้สึกเมื่อครั้งที่เธอเคยในหมู่บ้านเด็กโสสะ ร่วมกับพี่น้อง ด้วยใบหน้าที่ยิ้มสุขในยามที่ระลึกถึง “เล็ก” เด็กหญิงตัวน้อยวัยไร้เดียงสา ซึ่งต้องเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการ ด้วยเหตุที่แม่ถูกรดแท้งซึ่งชนทำให้เธอและพี่น้องอีก 4 คน ขาดคนดูแลไว้ที่พึ่ง บวกกับความยากจนทำให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดความสงสารจึงแจ้งเรื่องมายังมูลนิธิ “คนที่ไม่เคยขาดพ่อแม่ ไม่รู้สึกถึงความโดดเดี่ยวถึงความอ้างว้างจริงๆหรือกลายเป็นอย่างไร และครอบครัวเราก็จนไม่มีอะไรจะกิน ความหิวมันมันเป็นความทรมานมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเรา หันไปทางไหนมันรู้สึกหวาดกลัวไปหมด จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมารับพวกเราพร้อมบอกว่า จะพาไปอยู่บ้านหลังใหม่ ตอนมาอยู่แรกๆเด็กในหมู่บ้าน ยังไม่มากนัก เราจะเห็นน้องๆ พี่น้องๆ อีกหลายคนที่ย่อยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน เราโชคดี




เล็กและเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กโสสะเรียนกันตำรา

ที่ยังมีพี่น้องที่มาจากครอบครัวเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งมันสามารถชดเชยในเรื่องของความเหงา ความรู้สึกอ้างว้างเดียวดายในขณะนั้นได้ดี ทว่าช่วงแรกที่เข้ามาทุกคนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ เหมือนกันทั้งนั้น รวมถึงคุณแม่โสสะด้วย เรายังจดจำอ้อมกอดของแม่ได้ดี แม่ในวันแรกๆ ที่เข้ามานั้นมันรู้สึกขัดใจในใจ แต่พอนานวันไปก็กลับกลายเป็นความอบอุ่น ความรัก ความผูกพัน และถึงแม้พี่น้องทุกคนจะต่างที่มา เมื่อเรามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ใน

หมู่บ้านเดียวกัน พวกเราก็เป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนกันได้ จนถึงทุกวันนี้แม้เราจะออกจากหมู่บ้านมาสร้างครอบครัวและดำเนินชีวิตของตัวเอง แล้วก็ตาม ความผูกพันของพี่น้อง เพื่อน ครอบครัว และหมู่บ้านโสสะนั้นก็ยังคงอยู่เสมอ”

โอกาสที่เล็กได้รับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญอันไม่สามารถประเมินค่าได้ของชีวิตเลยทีเดียว เพราะนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ ความรักความอบอุ่นจากครอบครัวโสสะแล้ว เล็กยังได้รับโอกาสทางการศึกษาให้ได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กที่มีครอบครัวปกติทั่วไป และถึงแม้ไม่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดัง แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า เล็กได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นก็คือ การที่เล็กมีอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นภาระของสังคม และมีครอบครัวที่อบอุ่น “พอเรียนจบก็ทำงานทำเลย และก็ได้งานที่เราชอบ เป็นพนักงานขายแผนกเครื่องดนตรีของบริษัทพาวเวอร์บายทำมา 27 ปีแล้วสำหรับชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมา 31 ปี ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปตามประสา มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนึงคะอายุ 29 ปี เรียนจบวิศวะ พี่ว่าชีวิตพี่มาได้ขนาดนี้ก็ดีที่สุดแล้วคะ”

จากชีวิตที่ผกผันที่ใครๆ ก็ตราหน้าว่า “ลูกกำพร้า” ไม่มีพ่อแม่และมีความจนคอยบั่นทอนชีวิต แต่เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาเธอได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่และมีค่ากับชีวิต จึงทำให้เธอได้มีวันนี้ “ลูกกำพร้าอย่างพวกเรา ถ้าไม่มีหมู่บ้านเด็กโสสะ ไม่มีแม่โสสะ และเจ้าหน้าที่ ที่ทุ่มเทให้ความรัก ความอบอุ่น คงไม่มีเราในวันนี้ และบุคคลที่สำคัญอีกคนที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของลูกโสสะคงไม่พ้นท่านผู้บริจาคทั้งหลายที่ได้เมตตาต่อลูกโสสะ สิ่งนี้ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่มันจะติดตรึงฝังใจพวกเราไปจนวันสิ้นลมหายใจ อยากขอขอบคุณทุกท่านจริงๆคะ และขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในชีวิต” 



40 ปี ของการเพาะเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าลูกโสสะ ให้เป็นไม้ยืนต้นที่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนได้พักพิง ทั้งนี้จากการที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ยที่ดี จนในปัจจุบันมีลูกโสสะที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สามารถออกไปประกอบอาชีพ อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตเต็มคุณภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับมูลนิธิโสสะและผู้ให้การอุปการะทุกท่านแล้วกว่า 400 คน

ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรส เมื่อปี 2524 มีแขกผู้ใหญ่ของมูลนิธิมาร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง

ความทรงจำสี่จางจาง... กับเส้นทางชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะ

จะมีใครสักคนรู้อย่างไรไหมว่า การที่เกิดมาบนโลกใบนี้ แล้วไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของใครเลย ความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร



น้องแดนพร้อมด้วยแม่โสสะและพี่น้องในบ้าน

“น้องแดน” เด็กชายตาโต ยิ้มเก่ง บุคลิกร่าเริง สนุกสนาน มองภายนอกเราจะไม่รู้เลยว่าช่วงหนึ่งของชีวิตน้องแดนเคยรู้สึกอ้างว้างและเดียวดายเพราะขาดคนดูแล ปัจจุบันน้องแดนอายุ 12 ปีแล้ว ความทรงจำที่ผ่านมานั้นเป็นเสมือนผ้าม่านที่บดบังประสบการณ์ชีวิตในวันวาน “ผมจำอดีตไม่ได้แล้วครับ มันลางๆ แต่ที่จำได้ชัดเลยก็เป็นชีวิตที่เป็นอยู่ในวันนี้ในหมู่บ้านเด็กโสสะ หาดใหญ่ สงขลา นี่แหละครับ และผมก็รู้ว่าผมมีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่มาอยู่ที่นี้ด้วยกัน” น้องแดนพูดด้วยสำเนียงทองแดง แต่จะฉาน “มันไม่สำคัญหรอกครับว่าผมจะมาจากไหน ผมรู้ว่าวันนี้ผมจะตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตจะได้ทำงานดีๆ เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงน้องๆ และแม่ได้ (แม่โสสะบ้าน 7) เมื่อวันหนึ่งที่แม่ต้องเกษียณออกจากหมู่บ้านเด็กโสสะไปแล้ว”




น้องแดนและน้องชายในบ้าน

ยามเย็น เวลาประมาณ 16.30 น. หลังจากรับผิดชอบหน้าที่ภายในบ้านและทำการบ้านเสร็จแล้ว น้องแดนพร้อมด้วยน้องชายอีกคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็จะเดินหยอกล้อกันไปด้วยเสียงหัวเราะคิกคัก บางทีน้องชายก็จะกระโดดซี้หลังน้องแดนพากันเดินไปที่สนามฟุตบอลซึ่งมีเพื่อนๆ ในหมู่บ้านรออยู่ “โตขึ้นผมจะเป็นนักฟุตบอลครับ แม้รายได้จากการเป็นนักฟุตบอลจะไม่มาก แต่การที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักและสุจริตผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วครับ” เมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของน้องแดนว่ารู้สึกอย่างไรที่เป็นลูกโสสะ แทบไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นความคิดของเด็กอายุ 12 ปี “ผมไม่คิดโทษใคร ไม่โทษโซควาสนา หรือดินฟ้าที่ต่อทำให้ผมเกิดมาเป็นอย่างนี้ แต่รู้สึกดีมากกว่า ว่าวันนี้เรายังมีคนรักและห่วงใยเรา อยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้ขาดอะไร เพราะไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โอกาสทางการศึกษา หรือแม้แต่ความรัก ผมก็ได้รับจากที่นี่จนเต็มเปี่ยม” สิ่งที่เราสัมผัสได้จากน้องแดนคือ “จิตใจอันอึดเต็ม” ที่เขาหาได้จากชีวิตในปัจจุบันของเขาเอง ความเพียงพอ ไม่ต้องโหยหาจากที่อื่นใด



น้องแดนและน้องในหมู่บ้านเล่นฟุตบอล

“อดีต” อาจเป็นสิ่งที่น่าจดจำสำหรับบางคน แต่อีกหลายคนสิ่งที่สำคัญกว่า คือการรู้จักกับคุณค่าของชีวิต และทำทุกหน้าที่ที่กำลังหายใจให้ดีที่สุด ถัดจากความหลังอันเป็นทรงจำสี่จางจางในใจแล้ว ในวันที่ น้องแดนมีความฝันที่กำลังเดินก้าวไปให้ถึง ด้วยน้ำใจของผู้มีน้ำใจ คนไทยด้วยกัน เช่นเดียวกับลูกโสสะอีกหลายคนที่ยังมองเห็นความหวัง มุ่งมั่นตั้งใจไปให้สุดความฝันของชีวิต เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของผู้สนับสนุน มูลนิธิโสสะทุกคนให้ได้ภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อถึงวันที่พวกเขาเติบโตและเป็นคนดีของสังคมในที่สุด 

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา
ตั้งอยู่ที่ 1 ถ.เทศบาล 73 ต.พะตง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา จัดสร้างขึ้นเป็นแห่งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2531 บนเนื้อที่ 23 ไร่เศษ เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคหบดีที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นส่วนหนึ่ง และมูลนิธิจัดซื้อเองส่วนหนึ่ง มูลนิธิฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ (5 ธันวาคม 2530) โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว 17 หลัง ประกอบด้วยบ้านพักสำหรับแม่และเด็ก 12 หลัง อาคารสำนักงาน อาคารอนุบาล บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ และโรงฝึกงานอย่างละ 1 หลัง หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา สามารถรองรับเด็กได้ 120 คน

หมายเหตุ: ชื่อของเด็ก ในบทความนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก



คุณบรรกับน้องๆ บ้านเยาชนชายโสสะ หนองคาย

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่น

บวร สวงบุญ ผู้นำบ้านเยาชนชายโสสะ หนองคาย บุคคลที่ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจ อีกคนของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มาตั้งแต่พ.ศ. 2540 ด้วยระยะเวลากว่า 15 ปี ที่มุ่งมั่นและตั้งปณิธานในการทำงานเพื่อหวังว่าจะได้เห็นลูกโสสะประสบความสำเร็จในชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้นำบ้านเยาชนชายโสสะหนองคาย หน้าที่นี้ เขาทำอะไรกัน

หน้าที่หลักของผมคือคอยดูแลน้องๆเยาชนชายที่แยกออกมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะเฉลิมนารินทร์ หนองคายอีกครั้งเมื่อเขามีอายุ 14 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในทุกๆ ด้านให้กับน้องเยาชนชายวัยรุ่นก่อนที่จะเข้าสู่ผู้ใหญ่อีก และก่อนออกไปสู่สังคม สร้างชีวิตและครอบครัวที่มีคุณภาพของพวกเขาเองต่อไป

พอมารับงานรับผิดชอบดูแลเยาชนชายโสสะแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไร

ก็เหนื่อยครับ เพราะเราทำงานเพื่อแก้ปัญหาแต่ละปัญหาที่มีเข้ามาให้หมดไป หรือไม่มีเขาบางลงที่สุด เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องๆที่เขาอยู่กับเราเขาเป็นเด็กที่ขาดพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร ซึ่งก็ต่างเหตุปัจจัยกันมาโดยลึกลับ ภายในจิตใจของพวกเขา มันก็ยังคงค้างเป็นปมอยู่บ้าง แต่บางคนก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้เลย ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเขา บทบาทของเราคือคอยช่วยผลักดันให้เขาเอาตัวรอดให้ได้ แต่พอถึงวันที่เห็นเด็กๆ ประสบความสำเร็จ มันก็กลับกลายเป็นน้ำเลี้ยงชะโลมใจให้เราหายเหนื่อยและภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำ *ความสำเร็จของเด็กนั้นจะอยู่ที่การศึกษาสูง แต่อยู่ที่เขาเป็นคนดี มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข และไม่ใช่มียิ่งมมคนเดียวที่ทำหน้าที่นี้ จริงๆ แล้วมีอีกหลายคนที่เห็นดีเห็นอกกว่าผมอีก โดยเฉพาะคุณแม่โสสะ*

ทุกท่านที่สละชีวิตนี้ทั้งชีวิตเพื่อดูแลเด็กๆ ซึ่งพวกเธอเป็นผู้หญิงแต่ต้องดูแลลูกโสสะ 10 - 12 คน ต่อแม่โสสะ 1 ท่าน ทั้งยังรวมถึงผู้อำนวยการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่อีกหลายต่อหลายคนที่ไม่ได้พูดถึง

งานที่ทำในแต่ละวัน / กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเด็ก เป็นอย่างไรบ้าง

ผมก็จะดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเขาครับ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ไม่ให้เขาทิ้งเรื่องการเรียน เพราะมันคือสิ่งเดียวที่จะติดตัวเขาออกไป การปลูกฝังจริยธรรมที่ดีให้กับเขาให้ได้ทำประโยชน์เพื่อคนในสังคมส่วนรวม เช่น ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน กับวัด ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็เสริมให้เขาตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน บางคนก็ชื่นชอบทางด้านกีฬา ดนตรี หรือวิชาซีพีเสริม และมอบหมายงานให้เด็กแต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ดูแลงานบ้าน ทำอาหาร ล้างจาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาที่บ้านโสสะ เมื่อมาอยู่ที่นี้น้องเยาชนชายเขาก็ทำอาหารกินเอง ดูแลงานบ้านต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้เวลาที่ออกไปสู่สังคมแล้ว ช่วงวัยรุ่นนี่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เราต้องแนะนำเขาไปให้ถูกทาง ต้องใช้ทั้งไม่แข็งและไม่นุ่มนวลประกอบกันไปตามสถานการณ์ นอกจากนี้ยังต้องสนับสนุนให้เขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วย เพราะชีวิตส่วนหนึ่งเป็นของเขา งานตรงนี้ส่วนใหญ่ต้องใช้ใจทำครับ

พูดถึงความประทับใจในการทำงาน

ประทับใจในทุกคน ทุกฝ่าย ความเป็นครอบครัวโสสะ คุณแม่ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กที่ครั้งหนึ่งเขาไม่มีใคร ทำให้เขาได้กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่น มีอนาคตที่ดี และอยู่ร่วมกับสังคมได้อีกครั้ง สายสัมพันธ์ของครอบครัวโสสะที่ไม่เคยขาด

จากกัน มันคือความรัก ความผูกพัน ของคนที่ต่างที่มาแล้วมาอยู่รวมกัน เป็นแม่ เป็นพี่น้อง เป็นญาติมิตร จนวันสุดท้ายของลมหายใจ

เวลามีปัญหาปรึกษาหรือมีวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างไรบ้าง

ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องงานก็จะปรึกษากับผู้อำนวยการหมู่บ้าน ส่วนการเติมความสุขและแรงบันดาลใจ ผมมีครอบครัวที่ดีมีภรรยาและลูกอีก 2 คนที่เป็นกำลังใจสำคัญ และคำสอนของพ่อผมที่สอนไว้ และผมก็ยึดมั่นมันมาตลอดพอว่า *"คนดีกินน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้"* ความดีทั้งหลายให้หมั่นทำไว้ อีกทั้งเด็กๆเขาไม่มีใคร ถูกบ้างผิดบ้างก็ให้อภัยกัน ทั้งนี้เพื่อบรรลุจุดประสงค์สำคัญนั่นคือ ให้เขาได้มีอนาคตที่ดี

คุณค่าของงาน คุณค่าของคน ไม่ได้วัดกันที่เงินตราว่ามีมากมาย แต่วัดกันที่คุณค่าทางจิตใจ ตั้งปณิธานที่ตั้งมั่น ปฏิบัติและลงมือทำ เพื่อให้เด็กๆโสสะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม สร้างชีวิตที่มีคุณภาพของตัวเอง เท่านั้นถือว่าได้รับรู้เป้าหมายที่วางไว้ เป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ของชีวิตผมที่ได้ช่วยสร้างชีวิตและเติมเต็มโอกาสที่สองของเด็กทุกคน ให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่คนหนึ่งคนจะเป็นอีกหนึ่งแรงจะพอทำได้อย่างเต็มภาคภูมิ



บวร สวงบุญ หัวหน้าบ้านเยาชนชายโสสะ หนองคาย

บ้านเยาชนชายโสสะให้การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่ย้ายมาจากหมู่บ้านเด็กโสสะเพื่อนำมาส่งเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมและการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคต เมื่อเข้าสู่ผู้ใหญ่ โดยมีผู้นำบ้านเยาชนชายเป็นผู้ให้การดูแล ซึ่งบ้านเยาชนชายโสสะนั้นตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเด็กโสสะและเด็กๆสามารถเดินทางกลับมาเยี่ยมแม่และครอบครัวโสสะได้เสมอ

สร้างความสุขและเติมคุณค่า ในชีวิต ทำได้ง่ายๆ สบายเพียง ปลายนิ้วสัมผัส

คงมีหลายคน ที่มีจิตใจเมตตาอยากจะทำบุญหรือให้การช่วยเหลือคนอื่น แต่ก็ติดปัญหาในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายและเร่งรีบ ไหนจะต้องตื่นแต่เช้ารีบไปทำงาน รถติด ทำโอที ไม่มีวันหยุด ฯลฯ เยอะแยะมากมายไปหมด กว่าจะว่างจริงๆ เวลาที่ล่วงเลยไปเนิ่นนาน และสุดท้ายก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจ จนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีค้างอยู่ในจิตใจไปตลอด บุญก็จะกลายเป็นบาป แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น การกระทำสิ่งต่างๆผ่านทางโลกออนไลน์ก็จะดูเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา รวมถึงเรื่องของการทำบุญด้วย

ดังเช่นคุณสิทธิโชค โสภัญญะสิริ เจ้าหน้าที่แนะแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่แมนเดออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เลือกให้การสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“เหตุผลที่ผมเลือกให้การสนับสนุนกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ผ่านทางระบบออนไลน์นั้น ต้องเริ่มต้นจากการที่ผมอยากจะช่วยเหลือสังคมในทางใดทางหนึ่งตามกำลังและสติปัญญาที่มี และผมเลือกที่จะให้การช่วยเหลือเด็กๆ ก็มีการหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ดูหลายหน่วยงานเหมือนกัน ก่อนจะตัดสินใจมาให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ พอยิ่งได้รู้รายละเอียด ก็ยิ่งชื่นชอบ โดยการช่วยเหลือน้องๆ เราไม่สามารถเลือกที่จะอุปการะเด็กคนไหนได้เป็นพิเศษ เนื่องจากเงินส่วนนี้จะมีส่วนช่วยเหลือน้องๆทุกคนในมูลนิธิฯ ทั้ง 650 คน ซึ่งสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกันให้กับเด็กๆทุกคน และทำให้ผู้บริจาคไม่คาดหวังอะไรเป็นพิเศษจากเด็กคนใดคนหนึ่ง เพราะการคาดหวังนั้น อาจจะเป็นการไปกดดันหรือเพิ่มปมด้อยให้กับเด็กมากยิ่งขึ้น เด็กๆ ที่เข้ามาอยู่ที่นั่นเขาก็มีปัญหาที่ติดตัวมาอยู่แล้ว ผมในฐานะเป็นผู้ให้ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดมากนัก ขอเพียงพวกเขามีความสุข ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม นั่นก็เพียงพอแล้วครับ อีกส่วนหนึ่ง คือรูปแบบของการบริจาคก็มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความสะดวกของผู้บริจาค ผมจึงเลือกการตัดบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์) โดยเข้าไปที่ <http://www.sosthailand.org/donate-now/Pages/default.aspx> ซึ่งทั้งสะดวกสบาย ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จากนั้นระบบจะเชื่อมต่อไปยังหน้า Payment Provider ซึ่งจะหน้าของธนาคารที่เชื่อถือได้ ดำเนินการในเรื่องการตัดบัตรเครดิตให้ต่อไป หลังจากทำการรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิฯ ติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือต่อผู้บริจาคและแสดงถึงความโปร่งใสของการทำงานของมูลนิธิฯ การที่ผมได้เป็นผู้ให้ ผมไม่ได้รู้สึกสูญเสีย แต่ผมกลับรู้สึกที่ผมได้เป็นผู้รับด้วยซ้ำ ทั้งความสุข ความอึดใจ หากเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสความรู้สึกนั้นเช่นเดียวกับผม ซึ่งผมมั่นใจที่จะแบ่งปันแก่ทุกคนว่า นี่เป็นหนึ่งในหนทางสำหรับสร้างความสุขและเติมเต็มคุณค่าในชีวิตให้กับตัวคุณเองด้วยวิธีง่ายๆ ทั้งสะดวก ง่ายตาย เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันจริงๆ ครับ

นอกจากนี้ การช่วยเหลือสังคมไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันที่คุณมีเวลา หรือความเพียบพร้อมทางสังคมเสียก่อนแล้วจึงเดินเข้าไปช่วยเหลือ เพราะองค์ประกอบที่จำเป็นที่สุด คือ เพียงแค่วันนี้คุณรู้จักกับคำว่า “พอ” และ “แบ่งปัน” ไม่ว่าจะน้อยหรือมากแค่ไหน ทุกคน และทุกความช่วยเหลือล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วจริงๆ



คุณสิทธิโชค โสภัญญะสิริ
ผู้ให้การสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์



แบบฟอร์มหน้าร่วมบริจาค



ด้วยเงินบริจาคจากท่านได้มอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและการศึกษาให้กับ
เด็กมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
และสิ่งไปกว่านั้นท่านได้มอบ “ครอบครัวที่อบอุ่น” ให้กับเด็กทุกคน

ด้วยการสนับสนุนของท่านสามารถมอบโอกาสที่สองในชีวิตให้กับพวกเขาอีกครั้ง
Give the child second opportunity to have a family
Donate Today

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย (*) เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน / Please fill all required fields for sending tax receipt (*).

ผู้บริจาคฉันนี้สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ/ I would like to make a donation of:

- สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพียงวันละ 17 บาท หรือ 500 บาทต่อเดือน
17 Baht a day or 500 THB monthly
- สนับสนุนตามกำลัง
ศร.ร.เรา บาท รายครั้ง / One-off
- Any other amount

ข้อมูลของผู้บริจาค/ My Personal Information

ตำแหน่ง/Title*

ชื่อ/First Name*

นามสกุล/Last Name*

ที่อยู่เลขที่/Address no*

ถนน/Street*

แขวง/ตำบล/Sub-district*

เขต/อำเภอ/District*

จังหวัด/Province*

รหัสไปรษณีย์/Postal code*

ประเทศ/Country*

วันเดือนปีเกิด/
Date of Birth (DD/MM/YY) วัน เดือน ปี

โทรศัพท์มือถือ/Mobile*

โทรศัพท์บ้าน/Home Tel

อีเมล/Email*

วิธีการบริจาคของท่าน/My Payment Method

- บริจาคผ่านบัตรเครดิตออนไลน์/ Credit Card Online
- โอนผ่านบัญชีธนาคาร (หลังจากที่ท่านผู้บริจาคเลือกธนาคารในการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา กดที่ปุ่ม

ส่ง/submit เพื่อไปยังหน้าต่อไป/ Bank Transfer Offline (Donation Form)

ส่ง/Submit

คืนน้ำใจสู่สังคม

คนเราในเมื่ออยู่ในสังคมนี้ได้รับโอกาส ประสบการณ์ และสิ่งดีๆ ในการใช้ชีวิต จากสังคมนี้มากมาย คงได้เวลาแล้ว ที่เราต้องคืนกำไรให้กับสังคมกันบ้าง

หนึ่งในผู้ที่เลือกให้การสนับสนุนเด็กโสสะ โดยผ่านทางเจ้าหน้าที่ระดมทุน จากมูลนิธิฯ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีกว่าแล้ว



คุณธรรมบุญ สายนาภ Brand Manager HARN PRODUCTS CO., LTD. และครอบครัว

ที่มาของการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือเด็กที่หมู่บ้านเด็กโสสะ

ผมเห็นน้องๆเจ้าหน้าที่ระดมทุนตั้งบูธ และเขาได้เชิญเราเข้าไปรับฟัง ก็เลยลองเข้าไปฟังดูและในส่วนตัวผมเองก็อยากทำอะไรอย่างนี้อยู่พอดี อีกเหตุผลอีกหนึ่งที่ลองเลือกเข้าไปฟัง เพราะว่าเราไม่เคยเห็นมูลนิธิเด็กโสสะออกมาระดมทุนในรูปแบบนี้มาก่อน ซึ่งพอได้ทราบรายละเอียดแล้วผมว่าใช่และตอบโจทย์สิ่งที่ผมอยากจะทำอยู่พอดี ซึ่งมูลนิธิเด็กโสสะฯ เองมีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดบิดามารดา ไร้ญาติมิตร และมีความน่าเชื่อถือซึ่งมีการดำเนินงานมานานแล้ว อีกทั้งเงินบริจาคนั้นก็กระจายถึงน้องๆทุกคน จำนวน 650 คน ไม่ได้อยู่ที่น้องคนใดคนหนึ่ง จึงตัดสินใจให้การบริจาค

ได้รับทราบเรื่องราวของเด็กๆจากหมู่บ้านเด็กโสสะบ้างหรือไม่

พอตัดสินใจบริจาคแล้ว ก็ได้เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม

เดิมจากทางเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นก็มีจดหมาย รวมถึงมีวารสารของมูลนิธิฯ ที่แจ้งถึง การดำเนินงานและเรื่องราวของน้องๆทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านและออกไปสู่สังคมแล้วส่งมาให้ถึงบ้าน ซึ่งทำให้เรามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า สิ่งที่เราได้ให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงน้องๆ จริงๆ

สิ่งที่ยากแบ่งปัน หรือเรื่องราวที่ต้องการบอกเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านเด็กโสสะ

ผมก็อยากจะฝากบอกน้องๆว่า จะเป็นกำลังใจให้ขอให้น้องๆเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะขาดบางสิ่งบางอย่างไป แต่ถ้าหากเรามีความมุมานะ พยายาม มีความขยันหมั่นเพียร น้องๆก็จะได้พบแต่ในสิ่งที่ดี จากทางผม หรือแม้แต่หน่วยงานของผมเองก็พร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนให้น้องๆได้ไปถึงฝั่งฝันเสมอ

“น้ำใจ” คือสิ่งจำเป็นที่ช่วยหล่อเลี้ยงการอยู่ร่วมกันในสังคม การแบ่งปันโอกาส การมอบ

น้ำใจนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงเราได้แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามความสามารถของเรา เพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นก็เป็นการแสดงน้ำใจ คืนกำไรที่เราได้อยู่และได้ใช้ชีวิต ได้รับประโยชน์จากสังคมนี้แล้ว อีกทั้งการช่วยเหลือเด็กๆก็เป็นการเพาะบ่มบุคคลคุณภาพสู่สังคม อันหมายถึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคตด้วย

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กๆ และความสุขจากการให้ในครอบครัวโสสะ โดยส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ info@sos-thailand.org หรือมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ www.facebook.com/SOSThailand



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” หวังสังคมไทยเห็นความสำคัญ “ครอบครัวทดแทน” สำหรับเด็กที่สูญเสียครอบครัวไว้ที่นี้

เนื่องในวันครอบครัวสากลหรือ UN International Day of Families เพื่อให้ทุกท่านเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์” จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” (Moments Make Families) เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของครอบครัว และตระหนักว่ายังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่

สูญเสียบิดามารดา และครอบครัวที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริเวณลานลิฟวิ่งแกลอรี่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราไม่ได้รับน้ำใจจากผู้มีจิตเมตตาด้วยเงินบริจาคของท่าน ได้มอบอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพ การศึกษาให้กับเด็กๆ และยิ่งไปกว่านั้น คือท่านได้ร่วมมอบ “ครอบครัวที่อบอุ่น” ให้แก่พวกเขาอีกครั้ง” โดยในงานมีกิจกรรมพูดคุยกับคุณแม่โสสะ พร้อมทั้งเครือข่ายด้านเด็ก การแสดงดนตรีจากน้องๆ โสสะ นอกจากนี้ยังมี “ครอบครัวศิลปิน ดารา” ที่อบอุ่นและน่ารักมาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น “คุณแม่แวย์ โช-น้องคนดี” ซึ่งทางคุณแม่คนเก่งที่ได้เห็นคุณแม่โสสะและลูกๆจากครอบครัวโสสะที่มาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในหมู่บ้านเด็กโสสะก็ทำเอาหน้าตาซีม พร้อมทั้งคุณแม่อารมณ์ดี คุณตัก ศิริพร-น้องภู และปิดท้ายด้วยเจ้าพ่อเพลงรักอย่าง “บอย โกสิยพงษ์”



สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา



คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์

เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา

วารสารมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 แล้ว ความพิเศษของวารสารฉบับนี้อยู่ที่ “สื่ूपพิเศษ” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติยินดีและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ของผู้ปฏิบัติงาน, ลูกๆโสสะ, ผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ ที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 55 ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเรื่องของลูกโสสะคนแรกของมูลนิธิฯ ที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่า 40 ปี ที่ผ่านมานั้นยังตราตรึงอยู่ในจิตใจของเขายังไงบ้าง และถือว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านเด็กโสสะครบทั้ง 5 หมู่บ้านพอดี พร้อมทั้งได้นำเรื่องราวของเด็กๆจากหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา มาเล่าเรื่องชีวิตในหมู่บ้านเด็กให้ทุกท่านได้รับทราบ

ดิฉันอยากจะทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากท่านผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ และสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะยังคงให้การสนับสนุนเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและสังคมไทยต่อไป

โรส บริบาลบุรีภัณฑ์

ขอแสดงความนับถือ

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา



“ขอบคุณที่ทำให้หนูมีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้ง”

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสนับสนุนจากท่าน

ที่หมู่บ้านเด็กโสสะเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพ่อแม่ ชาตญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยเด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่น เต็มเปี่ยมด้วยความรักจากแม่โสสะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเพื่อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 650 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้รวม 500 คน



อาคารเรียนอนุบาล หมู่บ้านเด็กโสสะ เชียงราย



มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน

18 หมู่ 3 ซอยเทศบาล 27 (บุญศิริ)

ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

Website : www.sosthaiand.org

Facebook : www.facebook.com/SOSThailand

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์, ธนา เตรีตนชัย, อิทพร อุดมผล, ดวงกมล สุวิชชากุล

ที่ปรึกษา: พหล ตรังคินีนาถ, จันทิรา สมบุญเกิด

กองบรรณาธิการ: สมัคพล ศรียานนท์, กมลภัทร ริกากรณ์, วรรณาด ปรากฏมงคล, อัครนันท์ ชัยอัมมะปกรณ์
ภาพประกอบ: คลังภาพสำนักงานหมู่บ้านเด็กโสสะ

กราฟฟิค: Hunger Brothers

ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล: พหล ตรังคินีนาถ

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2555